



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประกาศ สร. คุมเข้มชายช่อดอกกัญชา ฉบับปรับปรุง

ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน

- แหล่งข่าวระดับสูงใน สร. เปิดเผยว่า ตามหลักการหากจะบังคับใช้กฎหมายใดในราชกิจจานุเบกษาจะต้องมีการประกาศใช้ออกไป เมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้วมีข้อมูลมากพอที่จะให้พิจารณาปรับปรุง ก็สามารถเสนอให้ปรับแก้ประกาศต่อไปได้ แต่ประกาศฉบับนี้ยังไม่ได้ประกาศก็ถูกยับยั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ไม่ใช่ช่วงสุญญากาศแต่อย่างใด เพราะแม้ประกาศฉบับปรับปรุงยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ยังมีประกาศเดิมที่บังคับใช้อยู่ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ควบคุมทั้งต้นของกัญชาและกัญชง ผู้ที่จะศึกษาวิจัย จำหน่าย หรือแปรรูปต้องขออนุญาต แคจะขายต้นกล้าก็ต้องไปขออนุญาตแล้ว ซึ่งนั่นทำให้ประชาชนเกิดความลำบากในการใช้ประโยชน์จากกัญชา จึงต้องมีประกาศปรับปรุงให้เหลือเพียงช่อดอก ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่มีกฎหมายฉบับเดียวเป็นความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่าย จึงจำเป็นต้องออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เพื่อให้มีการควบคุมไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนประชาชนที่ใช้กัญชาในทางที่ผิดก็ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมาย เพราะตอนนี้ เรายืนยันว่าไม่ให้ใช้ในเชิงสันตนาการ หากตำรวจเห็นก็จับกุมได้ทันที

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

- นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สร. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์เรื่องพรรคร่วมรัฐบาลกับมารยาททางการเมือง เรื่องร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ว่า การร่างกฎหมายที่ออกจากสภาฯ จำเป็นที่ ส.ส. ต้องยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาล มารยาทที่สำคัญที่มีต่อประชาชนคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของคำว่าพรรคร่วมรัฐบาล คงไม่ใช่สถาบันทางการเมืองที่จะเป็นหลักให้กับประเทศได้ ไม่อยากให้มาทวงบุญคุณกับพรรคร่วมรัฐบาล โดยปราศจากเหตุและผล เมื่อร่างกฎหมายกัญชาเข้าสู่สภาฯ ไม่รัดกุม และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ส.ส.จะปล่อยให้ผ่านไปได้อย่างไร ต้องปรับต้องแก้ให้ดีที่สุด หากไม่ดีที่สุด มีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยตามกลไกของสภาฯ ทุกพรรคควรเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกัน ถ้าชนะแล้วสังคมแพ้ไม่มีประโยชน์

-นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง กล่าวตอบโต้โฆษกพรรค ปชป. ว่า เป็นแค่การแก้ตัวของคนไม่รับผิดชอบ ไม่เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน ถ้ายึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นห่วงสังคมอย่างปากว่า ทำไมมาขวางร่าง พ.ร.บ.กัญชาที่วางกรอบควบคุมการใช้



นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะเลขาธิการวิปรัฐบาล กล่าวถึงข้อเสนอ ส.ว.ให้เลื่อนระเบียบวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขึ้นมาพิจารณาก่อนว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นของพรรค ภท. หากอยากให้เลื่อนต้องประสานมายังวิปรัฐบาลก่อน และใช้เสียงของสภาฯลงมติ ขณะนี้ ภท.ยังไม่ประสานมาตามระเบียบ วาระร่าง พ.ร.บ.กัญชาอยู่ในวาระที่ 3 ของเรื่องที่คณะ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณา วาระ 2 ได้วันที่ 7 ธ.ค.


นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพปชร. ในฐานะวิปรัฐบาล ย้ำว่านโยบายกัญชาถือเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมารยาทการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลต้องช่วยสนับสนุน เพื่อรักษาแกนรัฐบาล มองว่าเป็นกฎหมายที่ดี แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ภท. ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา ถึงไม่ออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจแบบสั้นๆ ว่ากฎหมายนี้คืออะไร หากแก้ไขแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร สรุปย่อความเป็นที่ เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆ มาให้เหลือ 3 นาที ถ้าเป็นประโยชน์จริง ไม่มีใครกล้าไม่ให้ผ่าน จะซื้อเวลาหรือสเปดสื่อก็ได้ หากไม่ชี้แจงให้เข้าใจจะเป็นปัญหาต่อพรรคร่วมรัฐบาล และกลายเป็นประเด็นทางการเมือง จึงอยากให้นายศุภชัยออกมาชี้แจงโดยด่วน

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สนับสนุน ไม่คัดค้านกัญชาในทางการแพทย์ ที่ห่วงคือจะทำอย่างไรไม่ให้สารเสพติดในกัญชาถูกใช้แพร่หลายหรือไม่มีการควบคุม กฎหมายที่ออกมาไม่มีมาตรการควบคุมเพื่อปิดคำว่ากัญชาเสรี กฎกระทรวงที่ออกมาใหม่การควบคุมช่อดอกกัญชาก็ห้ามเฉพาะจำหน่าย

ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ประธาน กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ระบุ กัญชาก็คือตะไคร้และใบกะเพรา ว่า ได้ฟังแล้วสะดุ้ง ไม่เชื่อว่าคนที่มีตำแหน่งและบทบาทสำคัญในพรรคร่วมรัฐบาล จะพูดในสิ่งที่ทำให้คนอึ้งทั้งประเทศ เอากัญชาไปเปรียบเทียบกับพืชผักสวนครัว เพราะกัญชามีสารเคมีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท บริโภคเข้าไปทำให้จิตประสาทหลอนได้ ทำให้มีการตรากฎหมายเพื่อควบคุมการนำกัญชามาเสพ และการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต้องมีแพทย์ควบคุมปริมาณการใช้ที่เหมาะสม นายศุภชัยควรถอนคำพูดและกล่าวขอ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โทษต่อสังคม เพื่อแสดงความรับผิดชอบในสิ่งผิดพลาดในการสื่อสารสาธารณะ สาเหตุที่ฝ่ายค้านไม่สามารถผ่านกฎหมายควบคุมกัญชา กัญชงได้ จากปัญหาที่เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่าย ลูกหลานตกเป็นทาสกัญชาจนเป็นภาพปรากฏทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์มากขึ้น ภาพเด็กนักเรียนนั่งเสพกัญชา แต่บอกว่าเป็นหน้าที่ของครูหรือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ไม่รับผิดชอบสังคมคือการแก้ปลายเหตุ ต้นเหตุคือการปล่อยเสรีโดย ไม่ได้เตรียมพร้อมรับปัญหาที่เกิดขึ้น</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>การติดเชื้อโควิดซ้ำ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, newtv., mcot, hfocus, thaiPBS, ch7)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเรื่องการติดเชื้อโควิด 19 ซ้ำ เสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า และป่วยหนักมากกว่าเดิม 3 เท่าว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้วสามารถติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนจะลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป การป้องกันการติดเชื้อที่ดี คือ การยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำ แต่เมื่อร่างกายเคยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลง ทั้งนี้ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับประชาชนเริ่มผ่อนคลายการสวมหน้ากาก มีกิจกรรมรวมตัวกันจำนวนมาก และใกล้เทศกาลช่วงปลายปี ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางคนอาจจะติดเชื้อซ้ำได้ ดังนั้นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือรับเข็มล่าสุดนานเกิน 3 เดือนขึ้นไปขอให้รีบมารับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ข้อมูลโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ตรวจพบในไทยที่มีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมและแชร์ข้อมูลบนฐานข้อมูลโควิดโลกหรือ GISAID ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พบอันดับแรกเป็น BA.5 จำนวน 2,550 ราย รองลงมาเป็น BA.2.75 จำนวน 90 ราย BN.1 จำนวน 5 ราย XBB จำนวน 5 ราย XBB.1 จำนวน 4 ราย BF.7 จำนวน 3 ราย BQ.1 จำนวน 1 ราย ยังไม่พบเดลตาครอน XBC แต่หลัง ๓.ค. เป็นต้นมา พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยต่างๆ หลากหลายตามธรรมชาติของการกลายพันธุ์ แต่ละภูมิภาคของโลก จะมีการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่เป็นแกนนำแตกต่างกันในโซนของยุโรป อเมริกา แกนนาย่อยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม BQ ส่วนโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม เป็นกลุ่ม XBB ที่ต้องจับตาว่าสายพันธุ์ย่อยตัวไหนจะระบาดจนกลายเป็นคลื่นลูกใหม่</p>	
<p> ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p>	
<p>การถ่ายโอนบุคลากร</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นพ.ทง วีระแสงพงษ์ นพ.สจจ.ศรีสะเกษ กล่าวถึง กรณีมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งร้องเรียนว่า ให้พยาบาลวิชาชีพจาก รพช. รพท. รพศ. มีความประสงค์จะถ่ายโอนไปที่ รพ.สต. แต่ขอย้ายมาใกล้บ้านย้ายไม่ได้สักที ว่า เมื่อวันที่ 2 ต.ค.65 ที่ผ่านมา รพ.สต.พร้อมบุคลากร จำนวน 117 แห่ง ใน จ.ศรีสะเกษ ได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว หากจะมีการโอนย้ายไปเพิ่มเติม จะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฐมภูมิเท่านั้น ไม่รวมทุติยภูมิ และตติยภูมิ หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวการถ่ายโอนทำไม่ได้ เพราะจะส่งให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก</p> <p>ด้านนายวิชาติ ไตรสรณกุล นายกอบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่ายินดีรับโอน เพราะเห็นว่าอยู่ที่ไหนก็ทำงานเพื่อประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาล จะอยู่ที่ อบจ.หรืออยู่ที่ รพ.สต. หน้าที่หลักก็คือดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน และฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขขอให้ช่วยพิจารณา</p> <p>ตามข้อมูลที่ อบจ.ศรีสะเกษ ส่งรายชื่อผู้ที่ประสงค์ขอถ่ายโอน ช่วยราชการ มีจำนวนทั้งหมด 166 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 112 คน ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. 7 คน นอกนั้นปฏิบัติงานอยู่ใน รพช./รพท./รพศ. จำนวน 105 คน บุคลากรพยาบาลใน จ.ศรีสะเกษ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,458 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1:593 ค่าเฉลี่ยของประเทศ 1 : 373 ซึ่งถือว่า จ.ศรีสะเกษ ยังมีอัตราค่าจ้างพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้</p> <p>การถ่ายโอนรพ.สต.ไปยังอบจ.สุพรรณบุรี</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2565 คณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รพ.เจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคการถ่ายโอน รพ. สต. และ สอน. ไปยัง อบจ. สุพรรณบุรี ซึ่งมีการถ่ายโอน รพ. สต. 100%</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยจะรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ นำไปประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ บุคลากรใน รพ. สต. ไม่มีครบทุกสาขาวิชาชีพ การกำกับมาตรฐานวิชาชีพไม่เพียงพอ นโยบายด้านสาธารณสุขของ อบจ. ยังไม่ชัดเจน ระบบการทำงานระหว่างหน่วยงานในการประสานงานระหว่าง รพ. กับ รพ. สต. ยังไม่ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริมบทบาทวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการหารือปรับรูปแบบการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบุคลากรและภารกิจหลังการถ่ายโอน โดยจะมีการปรับแก้ยัตราค่าจ้างบุคลากร ปรับโครงสร้าง สสอ. และการขยายกรอบอัตราค่าจ้าง ส่วนด้านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจะยังคงใช้ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของสธ.</p> <p>นายก อบจ. สุพรรณบุรี คาดว่า ภายใน 1 ปี จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงานของ รพ. สต. และ สอน. ที่รับการถ่ายโอนให้เป็นศูนย์บริการประชาชนที่ได้มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยการจ้างแพทย์จากรพ.มาให้บริการ จัดอบรม อสม. ให้มีศักยภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ รวมทั้งบริหารจัดการอัตราค่าจ้างคนที่ย้ายโอนให้เกิดประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ฝุ่นP.M.2.5</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการสุดสัปดาห์</p> <p>- เกิดคำถามกับสถานการณ์ ฝุ่นพิษ PM 2.5 อาจเป็นแรงกระตุ้นอัตราการป่วยมะเร็งปอดหรือไม่ หลังเรื่องราวของนพ.กฤตไทรนสมบัติกุล แพทย์หนุ่มวัย 28 ปี ผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ได้รับความสนใจในสังคมอย่างมาก ทั้งนี้ หากอิงตามข้อมูลวิชาการต่างๆ ชัดเจนว่า ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด และเรื่องราวของนายแพทย์หนุ่มผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ทั้งที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี ที่สำคัญไม่สูบบุหรี่ นับเป็นวิทยาทานให้คนไทยหันมาตระหนักเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์ฝุ่นพิษที่กำลังคุกคามระบบทางเดินหายใจ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงกรณีที่มีสถิติออกมาว่าภาคเหนือมีผู้ป่วยมะเร็งปอดมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยคาดว่าน่าจะมาจากมลพิษทางอากาศ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น ว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็นปัญหาเกิดขึ้นมานาน ภาครัฐก็ได้มีวิธีบริหารจัดการให้สถานการณ์ทุเลาเบาบางลง และแก้ปัญหาในแต่ละจุด และในปีนี้ได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหามาแล้วซึ่งเร็วกว่าเดิมเป็นเวลา 1 เดือน ส่วนปัญหาไฟเผาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น คุยกับกงสุลใหญ่ของเมียนมาและผู้ว่าแนวชายแดน เพื่อช่วยควบคุมการเผาหากเกิดขึ้นให้รีบดับ เพื่อลดผลกระทบของหมอกควันที่ลอยข้ามมาในจังหวัดเชียงใหม่</p>	
<p>กรมอนามัย เตือนใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, Chiangmainews, thereporter, pptvhd36)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนที่พักสถานที่ท่องเที่ยว เข้มระวังอันตรายเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เนะยัด 5 ข้อ ช่วยปลอดภัย ส่วนนักท่องเที่ยวให้เปิดพัดลมระบายอากาศ สังเกตอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก ให้รีบออกจากห้องน้ำทันที ก่อนหมดสติถึงขั้นเสียชีวิต</p>	
<p>ปัญหากลิ่นไฮยาไนด์ที่แม่สาย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์. thereporter</p> <p>- ดร.อรพินทร์ อันติมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ถอดบทเรียนและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถรับมือจากการสูดดมสารพิษอย่างไฮโดรเจนไฮยาไนด์ ที่พบได้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ และเหมืองแร่ทองคำ ว่า ไฮโดรเจนไฮยาไนด์ เป็นแก๊สที่ไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุน การสูดดมแก๊สพิษดังกล่าวของชาวแม่สาย เป็นการสูดดมสารพิษในลักษณะเฉียบพลัน จึงทำให้ไอ มีเสมหะ หลอดลมอักเสบ งง เวียนหัว คลื่นไส้ และปวดศีรษะ ซึ่งเป็นการได้รับสารพิษในปริมาณที่ไม่เยอะ ผลข้างเคียงก็จะไม่ร้ายแรง แต่ในกลุ่มเด็กเล็ก หรือกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือโรคหอบหืดอยู่ก่อนแล้ว อาจจำเป็นต้องเฝ้าระวังตัวเองเป็นพิเศษ แนะนำว่าช่วงนี้อ่าออกไปข้างนอก และใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ หรือใส่หน้ากากอนามัยที่มีชั้นกรองคาร์บอนก็จะดีที่สุด นอกจากนี้ในเวลากลางวัน ถ้าไม่จำเป็นให้ปิดประตูหน้าต่าง ส่วนกลางคืนแนะนำให้ปิดประตูหน้าต่างเลย จะปลอดภัยมาก หรือหากมีอาการผิดปกติปวดหัว คลื่นไส้ มีผื่นแดงตามตัว หายใจเข้า ให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p>โรคไต..คุกคามคนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ คอลัมน์smart life) เว็บไซต์(ไทยรัฐ)</p> <p>-เสนอบทความว่า 11.6 ล้านคน คือตัวเลขผู้ป่วยไตเรื้อรังในประเทศไทย ในจำนวนนี้มีมากกว่า 1 แสนคนที่ต้องล้างไต จากรายงานของ The United States Renal Data System (USRDS) พบว่า ไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุด ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จาก 8 ล้านคนในปี 63 เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล้านคนในปี 65 และจำนวนผู้ที่ล้างไตเพิ่มจาก 80,000 คน เป็น 1 แสนคน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมกรบริโภค โดยพบว่า คนไทยบริโภคโซเดียมมากถึง 3,635 มิลลิกรัมต่อวัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หรือเทียบเท่าเกลือประมาณ 2 ช้อนชา สูงกว่าปริมาณที่ควรจะเป็นหรือไม่ทำร้ายสุขภาพร่างกายถึง 2 เท่า การหาแนวทางป้องกันไม่ให้มีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นหรือผู้ป่วยไตเรื้อรังที่เป็นแล้ว ไม่ให้กลายเป็นไตวายเรื้อรังเร็ว จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อโรคไตเรื้อรังเข้าสู่ระยะสุดท้ายจะต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังมากที่สุด พบมากถึง 30-40% ของผู้ป่วยไตเรื้อรังทั้งหมด การแก้ไขปัญหาคือการดูแลสุขภาพเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไต การรณรงค์ให้ลดอาหารเค็มจัด หวานจัด อาหารสำเร็จรูป เนื้อสัตว์แปรรูป และหันมารับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น ในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวาน ต้องควบคุมอาหาร ดูแลตนเองและพยายามควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับคงที่เพื่อไม่ให้พัฒนากลายเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และไม่เครียด</p>	
<p>ความมั่นคงด้านอาหาร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, พิมพ์ไทย)</p> <p>- ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรและอาหารการกิน แต่ในภาวะวิกฤตของโรคระบาดส่งผลให้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารปรากฏเด่นชัดและขยายตัวออกไปมากขึ้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับรายได้ของครัวเรือนโดยการเชื่อมโยงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต</p>	-
<p>สภาเภสัชฯเข้ม 'จีพีพี' 'ร้านยาต้องมีเภสัชกรประจำ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-แม้พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 จะกำหนดให้ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการ แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนเภสัชกรในอดีตที่ผ่านมา ทำให้ สธ. ได้มีการผ่อนปรนเรื่องนี้มาเป็นระยะ ๆ เริ่มจาก พ.ร.บ.ยา (ฉบับที่ 4) 2527 ผ่อนปรนการมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาเปิดทำการไปถึง 30 ก.ย. 2529 จากนั้นก็ได้ออกกฎกระทรวงร้านขายยา พ.ศ. 2556 เพื่อเปิดโอกาสร้านขายยา ได้ปรับตัวอีก 8 ปี ซึ่งการผ่อนผันดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา</p> <p>รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนและบทบาทของสภาเภสัชกรรมในเรื่องนี้ ว่า หลังจาก 25 มิ.ย.เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ สภาเภสัชกรรมได้มีการยื่นเรื่องเรื่องนี้มาตลอด และได้ร่วมกับ 8 เครือข่าย สมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 สถาบัน แลกเปลี่ยนของวิชาชีพ ต่อกรณีการมีเภสัชกรปฏิบัติการ ประจำร้านขายยาเต็มเวลาที่เปิดให้บริการ การที่เภสัชกรแขวนป้ายปฏิบัติการไว้ แต่ไม่ไปทำหน้าที่ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ หลัง จาก ต.ค. 2565 เป็นต้นไป หากเภสัชกรยังไม่ปฏิบัติตามที่ กฎหมายกำหนด สภาเภสัชกรรมจะถือว่าผิดจรรยาบรรณและมีการลงโทษพักใบอนุญาต 2 ปี จากนั้นไปร้านขายยาที่เปิดให้บริการ ต้องมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาทำการ หากประชาชนพบเห็นร้านขายยาร้านที่ไม่มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้าน มีแต่ป้ายชื่อแขวนไว้ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนมาที่สภาเภสัชกรรมได้</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- จากกรณีที่มีการแนะนำวิธีล้างไตแบบง่าย ๆ ด้วยการกินน้ำมะนาวสด โดยไม่ผ่านกระบวนการใด ๆ อย. ได้ชี้แจงว่าไม่มีงานวิจัยใด ยืนยันได้ว่าน้ำมะนาวมีสรรพคุณช่วยล้างไตได้ เพราะจากข้อมูลสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานของมะนาว คือแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แก้อาการไอ ระคายคอกจากเสมหะ และการล้างไตจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น</p> <p>-จากกรณีคำแนะนำวิธีรักษาเมะเร็งน้ำเหลือง ด้วยการดื่มน้ำโสมสดหญ้าปักกิ่งปั่น ติดต่อกัน 7 วัน ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าหญ้าปักกิ่งสามารถรักษาเมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในมนุษย์ได้ ทั้งนี้ หญ้าปักกิ่ง เป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารฟิโนลิกส์ และสารฟลาโวนอยด์ จากผลการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารเหล่านี้อาจมีส่วนในการยับยั้งเซลล์เมะเร็งในหลอดทดลอง เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้นเท่านั้น</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-ตามที่มีข้อความในประเด็นเรื่องสูบ "บุหรี่ไฟฟ้า" ช่วยให้ เลิกบุหรี่ ได้ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลเท็จ</p>	-